

ยิปร็อค ผู้นำนวัตกรรมยิปซัมนำเสนอนวัตกรรมและ โซลูชันการก่อสร้างที่สมบูรณ์แบบ ในงานสถาปนิก

'59



กรุงเทพฯ – บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตนวัตกรรมยิปซัมคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ “ยิปร็อค” และผู้ให้บริการโซลูชันระบบผนังและฝ้าครบวงจรมากกว่า 45 ปี ร่วมจัดแสดงบุทนำเสนอ นวัตกรรม การตกแต่ง และเทคโนโลยีการก่อสร้างที่สมบูรณ์แบบ ภายใต้แนวคิด “Gyproc Fit Your Style” ที่บูทหมายเลข F411/1 ในงานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 30 (งานสถาปนิก'59) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี

บุทยิปร็อคภายใต้แนวคิด “Gyproc Fit Your Style” จะนำเสนอ นวัตกรรม การก่อสร้างใหม่ล่าสุดและรูปแบบการใช้ งานผลิตภัณฑ์ยิปซัมคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ “ยิปร็อค” ในการก่อสร้างและตกแต่งอาคารให้สวยงามอย่างไร้ข้อ จำกัด ซึ่งมีทั้งการใช้ผนังยิปซัมบอร์ด แผ่นฝ้าเพดาน ระบบโครงคร่าวโลหะ และผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ รวมถึง ผลิตภัณฑ์เพื่อการสร้างสรรค์ไลฟ์สไตล์เพื่อการพักอาศัยที่เหนือระดับ ผู้เข้าชมงานยังสามารถขอรับคำปรึกษาจาก ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของยิปร็อคที่พร้อมให้บริการอย่างเป็นทางการเป็นกันเองตลอดการจัดงาน

ม.ร.ริชาร์ด จูเซรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ยิปร็อคขอเชิญชวนนัก ออกแบบ สถาปนิก และมัณฑนากร รวมถึงผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกท่าน เข้าร่วมชมผลิตภัณฑ์ยิปซัม คุณภาพสูงของเราในงานสถาปนิก'59 ในครั้งนี้ ยิปร็อคให้ความสำคัญอย่างมากในการเข้าถึงและกระชับความสัมพันธ์กับผู้บริโภค ด้วยการนำเสนอกิจกรรมร่วมสนุกที่บูทของเราตลอดการจัดงาน งานครั้งนี้ยังถือเป็นโอกาสดี ของเราในการจัดแสดงโซลูชันส์เพื่อการก่อสร้างชั้นเลิศ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับสถาปนิกและนัก ออกแบบที่ต้องการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและบริการ เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ”

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของยิปร็อคที่ร่วมจัดแสดง ประกอบด้วย แผ่นยิปซัม ยิปร็อค ฮาบีโต้ (Gyproc® Habito™) ผนังยิปซัมบอร์ดที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยการติดตั้งที่รวดเร็ว และใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ และ ปูนยิปร็อค แม็กเนติก (Gyproc® Magnetic Plaster) ปูนฉาบตกแต่งภายใน สูตรพิเศษที่ทำให้ผนังทั่วไปสามารถยึดเกาะกับแถบแม่เหล็กได้ พร้อมคุณสมบัติการปกปิดรอยแตกร้าวได้เนียนสนิท

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมและโปรโมชั่นของยิปร็อคภายในงาน สามารถติดตามข่าวสารบนเฟสบุ๊ก

ยิปรอด คลับ ที่ www.facebook.com/gyprocclub พร้อมลุ้นรับของรางวัลฟรีเมื่อยืมจากยิปรอดบนหน้าเพจได้ตลอดช่วงเวลากิจการดำเนินงานสถาปนิก'59

###

เกี่ยวกับ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2511 โดยเป็นบริษัทแรกที่ดำเนินการผลิตแผ่นยิปซัมและปูนปลาสเตอร์ในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัมได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปัจจุบันมีโรงงานรองรับการผลิต 2 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม นำเสนอสินค้าและบริการครบวงจร ครอบคลุมทั้งแผ่นยิปซัม ฝ้าเพดาน ระบบโครงสร้าง และปูนปลาสเตอร์ พร้อมโซลูชันในการตกแต่งอาคารสำหรับผู้ใช้

ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทจึงยึดมั่นการดำเนินงานภายใต้แนวคิดยิปรอด 3G ได้แก่ Green Products ด้วยมาตรฐาน ASTM D5116-90 จึงรับประกันว่าผลิตภัณฑ์มีการแพร่กระจายของสารเคมีในระดับต่ำ ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 30% และปราศจากสารกัมมันตรังสีหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Green Solutions นำเสนอระบบผนังและฝ้าเพดานแบบประหยัดพลังงาน อาทิ โซลูชันเทอร์มัล ที่สามารถป้องกันความร้อนจากภายนอกแพร่เข้าสู่ภายในอาคาร จึงช่วยลดภาระของเครื่องปรับอากาศและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ และ Green Manufacturing เน้นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอน พร้อมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัยและระบบประหยัดพลังงาน ประสิทธิภาพสูง รับรองด้วยมาตรฐาน ISO 14001 และ ผลิตภัณฑ์ฉลากสีเขียว (Green Label)

เกี่ยวกับ แชน-โกเบ็ง (Saint-Gobain)

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทแชน-โกเบ็ง เครื่องมือการผลิตโครงสร้างอาคารรายใหญ่ของโลก ซึ่งมีความเชี่ยวชาญระดับสูงในการออกแบบ การผลิต และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ตรงกลุ่มผู้บริโภคทั้งในวงการอุตสาหกรรม และกลุ่มผู้ใช้ทั่วไป โดยบริษัทได้ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในราคาที่คุ้มค่า ซึ่งผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ ต่อต้านแบคทีเรีย มีความสวยงามและอายุการใช้งานที่ยาวนาน ในขณะที่ผู้ใช้สามารถติดตั้งผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มสวัสดิภาพในการปฏิบัติงาน

แชน-โกเบ็ง ดำเนินงาน 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มนวัตกรรมกระจกแผ่นเรียบ กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง และกลุ่มการจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ปัจจุบัน แชน-โกเบ็ง ดำเนินธุรกิจมาแล้วกว่า 350 ปี และมีพนักงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 180,000 คนทั่วโลก ซึ่งสามารถยืนยันถึงความชำนาญการ และการนำเสนอโซลูชัน ที่สอดคล้องกับความต้องการที่แตกต่างในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลงตัว แชน-โกเบ็ง ยังได้รับการรับรองให้เป็น 1 ใน 10

บริษัทผู้ว่าจ้างยอดเยี่ยมแห่งเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2016

หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับปิปรอดและแชน-โกเบ็ง กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ <http://www.gyproc.co.th/> หรือ <https://www.facebook.com/GyprocClub>